



Hình ảnh của Getty Images

LÀM THẾ NÀO THÁNH LINH CÓ THỂ (VÀ SẼ) GIÚP ANH CHỊ EM PHỤC SỰ

Sự chỉ định chức tư tế để phục sự, được ban cho cả những người nam lẫn người nữ, bao gồm quyền để nhận được sự mặc khải.

Sự kêu gọi để phục sự và phục vụ và ngay cả yêu thương như Đấng Cứu Rỗi đã làm đôi lúc có thể dường như khó khăn—đặc biệt khi điều đó gồm có việc tìm đến những người chúng ta có thể không biết rõ. Với rất nhiều cách khác nhau để phục sự, chúng ta tự hỏi làm thế nào để biết những cách tốt nhất để giúp đỡ những người mà chúng ta đã được chỉ định.

Chúng ta không cần phải tự hỏi mình quá lâu vì những nỗ lực chân thành của chúng ta có thể được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.

Chị Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã nói: “Sự chỉ định phục sự thiêng liêng của anh chị em mang đến cho anh chị em quyền thiêng liêng để có được sự soi dẫn”. “Anh chị em có thể tìm kiếm sự soi dẫn đó với sự tin tưởng.”¹

Khi chúng ta tìm cách phục vụ như Đấng Cứu Rỗi đã làm, chúng ta có thể được dẫn dắt bởi chính Thánh Linh mà đã dẫn dắt Ngài. Điều này đặc biệt đúng khi phục vụ trong những sự chỉ định, như việc phục vụ, được thực hiện dưới thẩm quyền của các chìa khóa chức tư tế của vị giám trợ. Đây là sáu đề nghị cho việc phục vụ bằng Thánh Linh.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Có Thánh Linh Trong Lúc Phục Vụ?

- **Cầu Xin cho Sự Dẫn Dắt.** Cha Thiên Thượng muốn chúng ta giao tiếp với Ngài qua lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện không chỉ cho phép chúng ta đến gần Ngài hơn, mà nó còn đảm bảo “các phước lành mà Thượng Đế đã sẵn lòng ban cho nhưng điều kiện là chúng ta phải cầu xin.”² Chị Cordon nói: “Khi chúng ta cầu nguyện và cố gắng hiểu được tâm lòng của họ, thì tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn chúng ta và Thánh Linh của Ngài sẽ đi với chúng ta.”³
- **Đừng Chờ Đợi Sự Thúc Giục.** Hãy chủ động. Phải “thiết tha nhiệt thành” (Giáo Lý và Giao Ước 58:27), và anh chị em sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình sẽ được soi dẫn và làm vinh hiển. Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Tiến bước với sự phục vụ và việc làm của chúng ta là một cách quan trọng để hội đủ điều kiện cho sự soi dẫn”. “Trong việc học thánh thư của mình, tôi để ý rằng hầu hết những lời mặc khải đến với con cái của Thượng Đế khi họ hành động, chứ không phải khi họ ngồi tại chỗ của mình để chờ Chúa phán bảo bước đầu tiên phải làm.”⁴

Làm thế nào Tôi Có Thể Nhận Ra Những Thúc Giục để Phục Vụ?

- **Hãy Nghe Lời Khuyên Của Mặc Môn.** Chúng ta không cần phải băn khoăn lo lắng để xem liệu một suy nghĩ có phải là lời thúc giục hay không. Bởi vì chúng ta đã được Mặc Môn đưa cho mấu chốt để dàng để nhận biết: nếu anh chị em có một ý nghĩ mà mời mọc anh chị em làm điều thiện và để tin tưởng hoặc mời gọi người khác tin tưởng vào Đấng Ky Tô, thì anh chị em có thể biết được rằng ý nghĩ đó từ Thượng Đế mà ra (xin xem Mô Rô Ni 7:16).
- **Đừng Lo Lắng Về Điều Đó.** Anh Cả Jeffery R. Holland, thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã

nói: “Cứ nhảy xuống nước và bơi”. “Hãy bơi đến chỗ những người cần sự giúp đỡ. Đừng bị động, dẫn do xem anh chị em có thể cung cấp sự phục vụ nào. Nếu chúng ta tuân theo các nguyên tắc cơ bản đã được giảng dạy, theo sát các chìa khóa chức tư tế, và tìm kiếm Thánh Linh để được hướng dẫn, thì chúng ta không thể thất bại.”⁵

Cách Tốt Nhất để Tuân Theo một Sự Thúc Giục là gì?

- **Ngay Lập Tức.** Chị Susan Bednar (vợ của Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ) là một tấm gương tuyệt vời trong việc tuân theo sự thúc giục. Sau khi cầu nguyện “để có được đôi mắt thuộc linh để thấy những người cần giúp đỡ,” chị ấy nhìn quanh giáo đoàn và thường sẽ “cảm thấy một sự thôi thúc về mặt thuộc linh để thăm viếng hoặc gọi điện cho một người nào đó,” Anh Cả Bednar chia sẻ. “Và sau khi Chị Bednar nhận được một ấn tượng như vậy, chị ấy nhanh chóng đáp ứng và tuân theo. Thường là ngay sau khi từ ‘A Men’ được thốt lên để chấm dứt lời cầu nguyện kết thúc, chị ấy sẽ đến trò chuyện với một thiếu niên hoặc ôm chầm lấy một chị phụ nữ hoặc là, sau khi về nhà, ngay lập tức cầm điện thoại lên để gọi điện.”⁶
- **Một Cách Can Đảm.** Nỗi sợ hãi bị từ chối và những cảm giác đến từ sự nhút nhát, thiếu khả năng, hoặc sự bất tiện có thể ngăn cản chúng ta tuân theo một sự thúc giục để phục vụ. Anh Cả Gerrit W. Gong thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Trong những thời gian và cách thức khác nhau, tất cả chúng ta đều cảm thấy không đủ, không chắc chắn và có lẽ không xứng đáng”. “Nhưng qua những nỗ lực trung tín của chúng ta để yêu mến Thượng Đế và phục vụ những người lân cận mình, thì chúng ta có thể cảm thấy tình yêu thương của Thượng Đế và sự soi dẫn cần thiết cho cuộc sống của họ và của chúng ta theo những cách thức mới và thiêng liêng hơn.”⁷ Một người anh em đã chia sẻ cách mà anh ta đã do dự để thăm hỏi chồng của một phụ nữ mà đã toan tự sát. Nhưng anh ta cuối cùng đã mời người chồng đó đi ăn trưa. Anh ấy đã chia sẻ: “Khi tôi nói: ‘Vợ của anh toan tự sát. Điều đó chắc hẳn là quá sức chịu đựng cho anh. Anh có muốn nói về chuyện đó không?’ Anh ta nức nở khóc”. “Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy cảm động và thân mật cũng như đã trở nên gần gũi và tin cậy đáng kể trong vòng vài phút.”⁸

TẤM GƯƠNG CỦA ĐĂNG CỨU RỒI

Đấng Cứu Rỗi đã được chuẩn bị cho giáo vụ của Ngài. “Đức Chúa Trời đã xúc cho Đức Chúa Jêsus ở Na Xa Rét bằng Đức Thánh Linh,” và sau đó Đấng Ky Tô “đi từ nơi nọ đến nơi kia làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38). Ngài “đầy dẫy Đức Thánh Linh” và thường được “dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh” (Lu Ca 4:1). Đấng Ky Tô chắc chắn đã đi khắp nơi làm phước trước khi được xúc bằng Đức Thánh Linh, nhưng việc tiếp nhận Đức Thánh Linh và có quyền nhận được sự soi dẫn là một phần quan trọng trong giáo vụ của Ngài—cũng giống như nó là một phần quan trọng trong giáo vụ của chúng ta.

LỜI MỜI ĐỂ HÀNH ĐỘNG

Khi anh chị em phục sự mỗi ngày, hãy thành tâm tìm kiếm và đáp ứng những thúc giục của Đức Thánh Linh. Hãy luôn nhớ rằng Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho anh chị em và những người mà anh chị em phục sự khi anh chị em làm điều đó!

GHI CHÚ

1. Bonnie H. Cordon, “Trở Thành một Người Chăn,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2018, trang 76.
2. Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Cầu Nguyện.”
3. Bonnie H. Cordon, “Trở Thành một Người Chăn,” trang 76.
4. Dallin H. Oaks, “In His Own Time, in His Own Way,” *Liahona*, tháng Tám năm 2013, trang 24.
5. Jeffrey R. Holland, “Chức Vụ Giảng Hoà,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2018, trang 77.
6. David A. Bednar, “Quick to Observe,” *Liahona*, Tháng Mười Hai năm 2006, trang 17.
7. Gerrit W. Gong, “Ngọn Lửa Đức Tin của Chúng Ta,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2018, trang 42.
8. Xin xem Bonnie H. Cordon, “Trở Thành một Người Chăn,” trang 76.